

สวัสดิ์ความรัก

โปรดให้ดวงใจฉันมีรัก โปรดให้ประจักษ์ในคุณค่า รักแท้นั้นคือเมตตา กรุณาเมตตาอุเบกขา นะ รักเอ๋ย

Pm 2.5 ไวรัสลู่ฮั่น ชาวเศรษฐกิจ ทำให้เรากังวลจนเครียด จากทฤษฎีจิตวิทยาบอกว่า การอ่านบทกลอน จะช่วยให้หายเครียดได้ มาอ่านกันเพลินๆ ไม่เครียดนะคะ ที่รัก "เพลงกระบี่สี่จิ้นผิง" ภาค 2 "ใต้ฟ้า" (CR: จัดพิมพ์และจำหน่ายโดย บริษัท ซีเอ็ดดูเคชั่น จำกัด เรียบเรียงโดย People Daily Press แปลโดย ชาญ ธนประกอบ)

"คำนี้ถึงผลประโยชน์ ฟังเป็นผลประโยชน์ของโลกหล้า" – จากบทปราศรัยเรื่องการจับมือของจีนกับอาเซียน ในรัฐสภาอินโดนีเซีย ซึ่งมีที่มาจาก กลอนคู่ที่อวี๋โยวเหรินมอบให้เจียงจิงกั๋ว

คำนี้ถึงผลประโยชน์ ฟังเป็นผลประโยชน์ของโลกหล้า

แสวงหาชื่อเสียง ฟังเป็นชื่อเสียงชั่ววันดินร่ำ

บ้างอยากได้ชื่อเสียงผลประโยชน์เฉพาะหน้า เฉพาะตน บ้างเพื่อส่วนรวม และลูกหลานในอนาคต

"ทะเลกว้างสุดหยั่งไร้ฟากฝั่ง นาวาแล่นตามลมสู่จุดหมาย" – จากบทปราศรัยในที่ประชุมสุดยอดผู้นำการค้า

อุตสาหกรรมเอเปค มีที่มาจาก

ทะเลกว้างสุดหยั่งไร้ที่สุด นาวารุดแล่นตามลมสู่จุดหมาย

ผ่านเมฆเขาดูจเข้ามาเยี่ยมกราย พฤษการายจากบ้านเกิดสู่นาวา

คลื่นสงบแลไปสุดเวหน ดาได้ยลหาดทรายอยู่ลิบเวหา

จากสหายเมื่อไรจึงได้พบพาน นัยนามองตะวันรุ่งอรุณ. (ซึ่งผู้ชานเหรินกฤษชินหลัว โดยช่างเหยียน สมัย

ราชวงศ์ถัง)

เป็นการแสดงออกถึงไมตรีอันลึกซึ้งต่อสหาย และอวยพรให้การเดินทางของมิตรรักภักดีไม่รู้ว่ามีเมื่อไหร่จะได้พบกันอีก จึงได้แต่ส่งคำอวยพรมา

"บุปผาบานเดี่ยวไขวสันต์ ร้อยบุปผาบานพร้อมกันวสันต์เต็มสวน" – จากบทปราศรัย ณ สำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโก ซึ่งแฝงไว้ด้วยความหมายเชิงปรัชญา

1. เป็นการอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาพรวมและบางส่วน บุปผาเดี่ยวคือบางส่วน ร้อยบุปผาคือภาพรวม บางส่วนย่อมมีคุณค่าสู่ภาพรวมไม่ได้
2. แสดงออกถึงความเชื่อมโยง บุปผาเดี่ยว กับ ร้อยบุปผา เชื่อมโยงกัน เราจึงควรเคารพต่อวัฒนธรรมที่หลากหลาย
3. เรื่องราวหรือวัตถุใดๆ ล้วนเป็นภววิสัยและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ "ร้อยบุปผาบานพร้อมกัน" เป็นสิ่งแน่นอน

สี่จิ้นผิงเคยกล่าวถึงปัญหาอารยธรรมที่หลากหลายอยู่หลายครั้ง เปรียบเปรยด้วยคำพังเพย "อารยธรรมย่อมหลากหลายสีสัน เพราะอารยธรรมของมนุษย์หลากหลายจึงมีคุณค่าในการแลกเปลี่ยน" "แสงอาทิตย์มี 7 สีจึงสว่างไสว"

"หากใช้น้ำไปเพิ่มรสน้ำ ผู้ใดจะดื่มได้ หากพิณหรือเครื่องสายใดดีดีได้เสียงเดียว ผู้ใดจะยอมฟัง" - บทปราศรัย ณ สำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโก

ที่มาของคำพังเพยนี้จาก ฉีจิ้งกงกลับจากล่าสัตว์ เยียนจื่อฮั่นรอรับพร้อมกับแทนพักม้า เหลียงชิวจวี ผู้เป็นขุนนางใหญ่ แคว้นฉีขับม้ามาถึง ฉีจิ้งกงอุทานว่า "คงมีแต่เหลียงชิวจวีนี้แหละที่สมานกับข้า" เยียนจื่อฮั่นกล่าวว่า "เหลียงชิวจวีก็แค่เสมียน จะว่าสมานได้อย่างไร" ฉีจิ้งกงกล่าวว่า "สมานกับเสมียนต่างกันหรือ" ตอบว่า "ยอมต่าง สมานเปรียบดั่งการปรุงอาหาร ต้องมีน้ำ ไฟ เกลือ น้ำส้ม จึงจะทำให้ปลา เนื้ออร่อยได้ บัดนี้เหลียงชิวจวีไม่เป็นเช่นนี้ท่านอ่องว่าได้ เขาก็ว่าได้ ท่านอ่องว่าไม่ได้ เขาก็ว่าไม่ได้ หากใช้น้ำไปปรุงรสน้ำใครจะกินลง หากพิณหรือเครื่องสายใดมีเสียงเดียว ใครจะยอมฟัง การทำเสมียนกันก็เป็นเช่นนี้"

ลีจิ้นผิงเคยยกคำพูดของวิกเตอร์ อุโก กรีนิกประพันธ์ ศิลปินรัฐบุรุษของฝรั่งเศส กล่าวว่า "โลกนี้ที่กว้างใหญ่ที่สุดคือ มหาสมุทร ที่กว้างใหญ่กว่ามหาสมุทรคือท้องฟ้า ที่กว้างใหญ่กว่าท้องฟ้าคือจิตใจของมนุษย์" เราจึงควรยอมรับอารยธรรมที่แตกต่างกันด้วยจิตใจกว้างขวางกว่าท้องฟ้า มุ่งแสวงหาภูมิปัญญาจากอารยธรรมที่ไม่เหมือนกัน ชิมชับสิ่งที่เป็นประโยชน์ เสนอสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจแก่ผู้คน และจับมือกันแก้ไขความท้าทายต่างๆ ที่มนุษยชาติเผชิญร่วมกัน

"ผู้ทรงปัญญาแสวงจุดร่วม ผู้โง่เขลาแสวงหาจุดต่าง" - จากบทความมิตรภาพจีนกับยุโรป

คำกล่าวนี้มาจากตำราแพทย์จีนโบราณชื่อ หวงตี้เนย์จิง ซึ่งแยกเป็น 2 ส่วน คือ บันทึกการสนทนาระหว่างจักรพรรดิ เหลียง หรือหวงตี้ดีกับราชบริพารมาอธิบายสมมุติฐานของโรค โดย หลิงซู และ ชูเวิน กับสวนยีนหยางอิงเซียงลุนเพียน ที่รวบรวมทัศนคติและกฎเกณฑ์ของทฤษฎีอินหยาง การเชื่อมโยงอย่างกว้างขวางระหว่างธรรมชาติกับร่างกายมนุษย์ สังเกตความเหมือน และ สังเกตความต่าง สะท้อนให้เห็นมุมมองต่อโลกที่แตกต่างคนละขั้ว ผลลัพธ์ย่อมไม่เหมือนกัน ผู้มีปัญญาสังเกตความเหมือนย่อมมีจิตใจเปิดกว้างยอมรับในกันและกัน แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง จึงเป็นลักษณะได้รับประโยชน์ร่วมกัน

"ขุนเขาสะสมดินจึงสูงตระหง่าน แม่น้ำสะสมหยาดหยดจึงยาวไกล" ลีจิ้นผิงพูดในการประชุมว่าด้วยความร่วมมือและความเชื่อถือกันของเอเชีย ซึ่งเขาได้ย้ำเน้นว่าจังหวะทางการทูต ต้องก้าวไปที่ละก้าวในการจัดการด้านความมั่นคงร่วมกัน

ประโยคนี้เขียนขึ้นโดยหลิวอวี่ซี กวีสมัยราชวงศ์ถัง เพื่อสดุดีหวังจวิน ซึ่งสู้เพื่อแผ่นดิน แต่ตระกูลยังถูกล้มล้าง ต่อมาอีกรัฐสมัยกษัตริย์จึงได้แต่งตั้งลูกหลานให้เป็นเจ้าเมือง – คนโบราณให้ความสำคัญยิ่งกับเรื่องความเพียร เช่น คำพังเพยว่า เชือกก็เสื่อไม่ให้ขาดได้ รวมทลายเป็นเจดีย์ "สะสมดินเป็นขุนเขา ลมฝนจึงก่อเกิด สะสมน้ำเป็นธารลึก มังกรจึงก่อเกิด ... มิสะสมธารเล็กธารน้อย มิมีวันเป็นแม่น้ำหรือทะเลกว้าง"

"ผู้กระจำงรู้จักเปลี่ยนแปลงตามจังหวะเวลา ผู้มีปัญญารับมือได้ตามสถานการณ์" – ปราศรัยในหัวข้อ "ร่วมกันสร้างอนาคตที่งดงามของเอเชียและโลก"

ประโยคนี้มีที่มาจาก ขงจื้อ ซึ่งกล่าวว่า "ตามจารีตเดิมแล้วหมวกต้องทำด้วยผ้าฝ้าย บัดนี้พากันเปลี่ยนใช้ผ้าไหมซึ่งง่ายกว่า ข้าพเจ้าคล้อยตามคนส่วนใหญ่ ด้วยเหตุนี้ปราศรัยจึงมีละเลยต่อประเพณีโบราณ คล้อยตามความนิยมโดยมิใช่ยึดติดเพียงรูปแบบ"

***เรียนเชิญมาร่วมรู้ ร่วมแชร์ ในงานสัมมนา "License & Security Compliance" License เยอะ Security เยอะกว่า จะมีผู้เชี่ยวชาญด้าน PDPA มาพูดเนื้อหาและแผนในการจัดการให้ฟังค่ะ Feb 19, 2020 08.00 – 12.15 @ Mercure ถนนรัชดาฯ ลงทะเบียนตาม link นี้ค่ะ *** <http://bit.ly/35TuKIW>

รักกันนานๆ รักแล้วรักเลย

จันทร์ทิพย์ องค์กรภัทร

กรรมการ

บริษัท ภัทร โปรเกรส จำกัด

027322090, 0879745888